

Khi kinh doanh kết nối với nghệ thuật tại Koro

Bà Nguyễn Thị Minh Đăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và CEO của Công ty Cổ phần KORO, nhấn mạnh rằng trong thế giới kinh doanh ngày nay, nghệ thuật không chỉ giúp tạo sự khác biệt, mà còn là yếu tố thu hút chú ý và tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng.

Phóng viên tạp chí Khoa học phổ thông - Sống Xanh đã có buổi trò chuyện thú vị cùng bà Nguyễn Thị Minh Đăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và CEO của Công ty Cổ phần KORO về chủ đề: “Kinh doanh kết nối với nghệ thuật”

Chúng ta thường biết đến KORO như một doanh nghiệp chuyên nghiên cứu và phát triển các giải pháp nước để chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, điều thú vị hơn là KORO còn có tư duy như một nhà bảo trợ nghệ thuật. Bà có thể chia sẻ với chúng tôi về ý nghĩa của nghệ thuật trong môi trường doanh nghiệp của bà được không?

Bà Nguyễn Thị Minh Đăng

KORO không chỉ là một doanh nghiệp tập trung vào nghiên cứu và phát triển các



Bà Nguyễn Thị Minh Đăng cùng họa sĩ Nguyễn Duy Nhật tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

giải pháp liên quan đến nước và các yếu tố tinh thần để bảo vệ sức khỏe con người. Chúng tôi còn coi nghệ thuật như một yếu tố quan trọng gắn kết với tâm hồn của doanh nghiệp.

Đối với tôi, nghệ thuật không chỉ đơn thuần là một phần của văn hóa, mà nó còn là một nguồn cảm hứng mạnh mẽ và sức mạnh để truyền tải những thông điệp đặc biệt. Trong

thế giới kinh doanh ngày nay, nghệ thuật không chỉ giúp tạo sự khác biệt, mà còn là yếu tố giúp thu hút sự chú ý và tạo ra những trải nghiệm độc đáo cho khách hàng của chúng tôi.

Bà cho rằng nghệ thuật làm thế nào để nâng tầm các chiến dịch marketing trong doanh nghiệp?

Nghệ thuật không chỉ là về hình ảnh mà còn về cảm xúc và ý nghĩa. Khi chúng tôi hợp tác với nghệ sĩ và kết hợp nghệ thuật vào chiến dịch marketing, chúng tôi đang thực sự kể câu chuyện đằng sau sản phẩm hay dịch vụ của mình. Những hình ảnh, màu sắc và ý tưởng tạo nên một trải nghiệm thú vị và gợi cảm hứng cho khách hàng. Điều này không chỉ tạo nên sự ghi nhớ mà còn giúp chúng tôi tạo dựng mối liên hệ sâu sắc với khách hàng.

Trong hành trình hợp tác với nghệ sĩ, KORO đã thực hiện những hoạt động và sáng tạo gì để thể hiện tầm quan trọng của nghệ thuật trong môi trường doanh nghiệp?

Chúng tôi rất vui được chia sẻ với bạn về những hành động cụ thể mà chúng tôi đã thực hiện để thể hiện sự tôn trọng và giá trị của nghệ thuật trong doanh nghiệp. Chúng tôi đã có những hợp tác đầy ý nghĩa với nghệ sĩ, và một ví dụ điển hình là việc hợp tác cùng họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt.

Chúng tôi đang cùng họa sĩ thiết kế những mẫu sản phẩm,

kết hợp nghệ thuật và sáng tạo công nghệ. Các dòng sản phẩm máy lọc nước kết hợp nghệ thuật, phiên bản giới hạn, giúp không gian phòng khách, phòng ngủ hoặc nhà bếp thêm nghệ thuật và tạo cảm hứng cho gia chủ mỗi lần sử dụng. Những sản phẩm này không chỉ làm cho không gian nhà cửa trở nên đẹp mắt hơn, mà còn mang lại lợi ích về sức khỏe và tinh thần cho mỗi khách hàng.

Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các sản phẩm độc đáo mà còn đẩy mạnh việc triển lãm nghệ thuật và truyền thông những giá trị của nước và sức khỏe đến cộng đồng. Trong triển lãm "Dòng chảy: Đất - Nước - Gió - Lửa", Koro với vai trò là cố vấn nội dung phối hợp cùng họa sĩ Duy Nhựt để thể hiện tinh thần của nước thông qua các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm sẽ tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM vào tháng 1/2024.

Những hợp tác như vậy không chỉ là sự kết nối giữa hai lĩnh vực mà còn thể hiện tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường sáng tạo nghệ thuật với giá trị chân thực trong doanh nghiệp và ngoài xã hội.

Thường trong việc sử dụng nghệ thuật trong doanh nghiệp, mối quan tâm là làm thế nào để thể hiện giá trị thực sự của nghệ thuật. Bà có ý kiến gì về điều này?

Đúng, điều quan trọng là chúng ta phải đảm bảo giá trị thực của nghệ thuật không bị mất đi trong việc kết hợp với chiến dịch marketing hay hoạt động doanh nghiệp. Nghệ thuật không chỉ là một công cụ để thu hút mà còn là một cách để truyền tải thông điệp, ý nghĩa và giá trị chân thực. Chúng tôi luôn thấu hiểu điều này và cố gắng thể hiện giá trị thực của nghệ thuật qua các ý tưởng và thông điệp mà chúng tôi truyền tải.



Họa sĩ Nguyễn Duy Nhựt tại xưởng vẽ của mình



Hoạ sĩ Duy Nhật cùng bà Minh Đăng trao đổi về bộ sưu tập sắp tới của máy lọc nước Koro

Ngoài ra, chúng tôi còn xem xét việc hợp tác với nghệ sĩ như một cách giúp họ đạt được giá trị thực của tác phẩm của mình hơn thông qua sự gắn kết với doanh nghiệp. Chúng tôi tạo điều kiện để họ có môi trường thích hợp để sáng tạo và thể hiện bản thân. Chúng tôi tin rằng, khi nghệ sĩ cảm nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ từ phía doanh nghiệp, họ có thể thể hiện giá trị thực của

tác phẩm mình một cách trọn vẹn hơn.

Chúng tôi khát khao kiến tạo một môi trường sáng tạo nghệ thuật với giá trị chân thực, nơi mọi người có thể cùng nhau góp phần thúc đẩy văn hóa và sự phát triển trong cả môi trường kinh doanh và nghệ thuật.

Trong việc hợp tác với nghệ sĩ, bà nghĩ rằng yếu tố quan trọng nào để tạo nên sự hiệu

quả trong việc kết hợp nghệ thuật vào doanh nghiệp?

Để thành công trong việc kết hợp nghệ thuật vào doanh nghiệp, chúng ta cần có sự hiện diện của đội ngũ tư vấn và phát triển có kiến thức về nghệ thuật. Chúng tôi hợp tác với các nghệ sĩ có sự am hiểu sâu rộng về nghệ thuật và mang giá trị đó vào các hoạt động của doanh nghiệp. Đội ngũ này tư vấn, hỗ trợ và đảm bảo rằng việc kết hợp nghệ thuật vào doanh nghiệp không chỉ là một chiến lược, mà còn là sự thể hiện chân thành của giá trị nghệ thuật.

Ngược lại, với vai trò là một nhà bảo trợ nghệ thuật, chúng tôi cam kết đồng hành với các nghệ sĩ với mọi lĩnh vực nghệ thuật phù hợp. Mục tiêu của chúng tôi là không chỉ giúp họ phát triển sự nghiệp nghệ thuật mà còn thúc đẩy tinh thần sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Chúng tôi thấu hiểu rằng nghệ thuật là nguồn cảm hứng vô tận, và việc tạo môi trường để nghệ sĩ thể hiện tài năng là một phần quan trọng của sứ mệnh chúng tôi.

Bà có thể chia sẻ thêm về cách KORO thực hiện sứ mệnh của mình trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc ủng hộ nghệ thuật?

Chúng tôi hiểu rằng nghệ thuật không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là một phần quan trọng để làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa và sâu

sắc hơn. Chính vì vậy, chúng tôi đã định hướng sứ mệnh của mình vào việc ủng hộ nghệ thuật và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người.

Chúng tôi thấu hiểu rằng nghệ thuật có khả năng tạo ra những trải nghiệm tinh thần độc đáo và tạo nên một không gian để con người kết nối với cảm xúc và suy tư sâu hơn. Với tầm nhìn này, chúng tôi không chỉ hợp tác với nghệ sĩ để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thú vị trên chính những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp, mà còn đẩy mạnh việc thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về giá trị của nghệ thuật trong xã hội.

Chúng tôi đã tạo ra các sự kiện và hoạt động tương tác để khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào thế giới nghệ thuật. Chúng tôi hỗ trợ tổ chức triển lãm, buổi họp mặt nghệ sĩ, và các hoạt động thú vị khác để tạo dựng môi trường thân thiện, nơi mọi người có thể khám phá và chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật.

Ngoài ra, chúng tôi không chỉ ủng hộ nghệ thuật trong môi trường nội bộ của doanh nghiệp mà còn tìm cách gắn kết nghệ thuật với cộng đồng xung quanh. Chúng tôi hỗ trợ thực hiện các dự án nghệ thuật cộng đồng, hợp tác với các tổ chức từ thiện và tổ chức các khóa học nghệ thuật dành cho trẻ em và người lớn. Điều này giúp chúng tôi tạo dựng một môi trường tương tác và đóng góp thực sự



Từ trái qua phải: Nhà phê bình nghệ thuật Thái Nguyên, họa sĩ Duy Nhật và bà Minh Đăng

vào sự phát triển văn hóa và tinh thần của cộng đồng.

Cảm ơn bà đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc ủng hộ nghệ thuật và tầm nhìn của KORO trong việc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua nghệ thuật. Chúng ta thấy rằng KORO không chỉ là một doanh nghiệp mà còn là một người bạn đồng hành trong hành trình thú vị này.

Chúng tôi hi vọng rằng việc ủng hộ nghệ thuật của chúng tôi có thể lan tỏa những giá trị tích cực và tạo nên sự kết nối đẹp đẽ với cộng đồng. Chúng

tôi hãnh diện khi thấy những tác động tích cực mà nghệ thuật mang lại cho việc kinh doanh của Koro và hy vọng sẽ tiếp tục đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người thông qua sự hỗ trợ và cổ vũ cho nghệ thuật.

Chúng tôi rất mong muốn thấy sự phát triển tiếp tục của nghệ thuật và sự lan tỏa của những giá trị tích cực mà nó mang lại.

Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Minh Đăng!

KHÁNH PHƯƠNG
(thực hiện)